

มาตรการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยของส่วนราชการ

มาตรการ	สาระสำคัญ	วงเงิน(ลพ.)	มติคณะกรรมการ รศก.
I. มาตรการช่วยเหลือระยะเร่งด่วน			
1.1 ช่วยเหลือค่าเสียหายด้านที่พักอาศัยและทรัพย์สินที่ประสบอุทกภัย (มท. และ พม.) เป้าหมาย ประชาชนทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บ้านเสียหายทั้งหลัง ชดเชย 30,000 บาท ▪ บ้านเสียหายบางส่วน จ่ายไม่เกิน 20,000 บาท ▪ เครื่องมือประกอบอาชีพ ให้เป็นไปตามระเบียบราชการฯ 		ให้ชดเชยไปตามระเบียบราชการก่อน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสำรวจความเสียหายให้ชัดเจน เพื่อพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไป นอกจากนี้ ให้กระทรวงพัฒนาสังคมฯ พิจารณาเข้าช่วยเหลือประชาชนในด้านการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยต่อไป
1.2 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ครว้เรือนละ 5,000 บาท (มท.) เป้าหมาย ประชาชนทั่วไป	ช่วยเหลือเฉพาะราษฎรผู้ประสบอุทกภัยจากกรณีเกิดน้ำท่วมฉับพลัน ขนย้ายทรัพย์สินไม่ทัน หรือพื้นที่น้ำท่วมขังติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่ง ณ 31 ต.ค. 53 มีจำนวนผู้เสียหาย ประมาณ 630,000 ครว้เรือน	2,907.895 งบกลาง	มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเร่งสำรวจจำนวนครว้เรือนที่เสียหายให้ชัดเจน โดยพื้นที่ใดที่มีความชัดเจนในเรื่องจำนวนครว้เรือนที่เสียหายและมีการรับรองว่าเป็นผู้เสียหายแล้ว ให้ประสานกับกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และศูนย์ประสานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฯ ในการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือดังกล่าวผ่าน ธนาคารออมสินภายใน 1 สัปดาห์ ทั้งนี้ ให้รวมผู้เสียหายที่เป็นผู้เช่าที่พักอาศัยด้วย
1.3 ช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย (ศธ.) (ข้อเสนอใหม่) เป้าหมาย สถานศึกษา และประชาชนทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> ▪ เงินช่วยเหลือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา 200,00 บาท/เขต (100 เขต) วงเงิน 20 ลพ. ▪ จัดดูชาเคลื่อนที่ ให้บริการสถานศึกษาและชุมชนที่ประสบอุทกภัย 1,000 หลัง วงเงิน 10 ลพ. ▪ เรือท้องแบน 1,000 ลำ วงเงิน 10 ลพ. ▪ ค่าแบบเรียน อุปกรณ์การเรียน สำหรับนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่อุทกภัย วงเงินรวม 136 ล้านบาท ▪ ยกเว้นค่าน่วยกิตนัศึกษาระดับอุดมศึกษา 	176.00	เห็นชอบในหลักการ โดยให้กระทรวงศึกษาธิการประสานกับสำนักงบประมาณในรายละเอียดต่อไป
2. มาตรการฟื้นฟูเกษตรกรและประชาชนทั่วไปหลังน้ำลด			
2.1 การช่วยเหลือเกษตรกร (กษ.) เป้าหมาย เกษตรกร	<ul style="list-style-type: none"> ▪ สนับสนุนเงินแก่ผู้ประสบภัยตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2553 - สิ้นสุดฤดูฝนปี 2553 แบ่งเป็น ▪ ด้านพืช ช่วยเหลือในอัตราร้อยละ 55 ของต้นทุนการผลิตรวม โดยช่วยเหลือตามพื้นที่เสียหายจริง แบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ (1) กรณีพืชเสียหาย ข้าว 2,098 บาท/ไร่ พืชไร่ 2,921 บาท/ไร่ และพืชสวนและอื่นๆ 4,908 บาท/ไร่ (2) กรณีพืชสวนและไม้ 	14,883.406	เห็นชอบหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามที่เสนอ โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งสำรวจพื้นที่เกษตรกรที่มีความเสียหายจากอุทกภัยให้ชัดเจน และประสานกับสำนักงบประมาณในเรื่องวงเงิน

มาตรการ	สาระสำคัญ	วงเงิน(ลบ.)	มติคณะกรรมการ รศก.
	<p>ยีนดัดที่ยังไม่ตายและฟื้นฟูได้ 2,454 บาท/ไร่</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ด้านประมงและปศุสัตว์ ช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2552 ส่วนที่เกินจากการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ฯ ให้ช่วยเหลือครึ่งหนึ่งของความเสียหายที่เกิดจากเกณฑ์ปกติ <ol style="list-style-type: none"> 1) ด้านประมง (1) ปลา 3,406 บาท/ไร่ รายละไม่เกิน 5 ไร่ (2) กุ้ง ปู และหอย 9,098 บาท/ไร่ รายละไม่เกิน 5 ไร่ (3) สัตว์น้ำที่เลี้ยงในกระชัง/บ่อ ตารางเมตรละ 257 บาท รายละไม่เกิน 80 ตารางเมตร ทั้งนี้ ความช่วยเหลือต่างๆ หากคำนวณแล้วได้รับการช่วยเหลือต่ำกว่า 257 บาท ก็ให้ได้รับความช่วยเหลือในอัตรารายละ 257 บาท 2) ด้านปศุสัตว์ กรณีทุ้งหญ้าเลี้ยงสัตว์เสียหาย แบ่งเป็น (1) แปลงหญ้าสาธารณะช่วยเหลือเป็นเมล็ดพืชอาหารสัตว์ไม่เกินไร่ละ 2 กก. และหรือใช้หน่อพันธุ์ไม่เกินไร่ละ 250 กก. และ (2) แปลงหญ้าส่วนตัวของเกษตรกร ให้รายละไม่เกิน 20 ไร่ และใช้เมล็ดพืชอาหารสัตว์ไม่เกินไร่ละ 2 กก. และหรือใช้หน่อพันธุ์ไม่เกินไร่ละ 250 กก. กรณีสัตว์ตายหรือสูญหาย เช่น โค ไม่เกิน 2 ตัว กระบือ ไม่เกิน 2 ตัว สุกร ไม่เกินรายละ 10 ตัว เป็ดพันธุ์ไข่และพันธุ์เนื้อ ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว ไก่พื้นเมือง ไม่เกินรายละ 300 ตัว ไก่ไข่ ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว 		<p>งบประมาณ และดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอนต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ ควรให้มีความชัดเจนว่าเกษตรกรที่เข้าที่ทำการเกษตรต้องได้รับเงินช่วยเหลือดังกล่าว และให้กรรมการข้าวจัดหาเมล็ดพันธุ์ให้เพียงพอสำหรับการเพาะปลูกหลังน้ำลดต่อไป</p>
<p>2.2 การสนับสนุนพันธุ์ข้าวไม่ไวแสง หน่อข้าวต้ม (วท.) (ข้อเสนอใหม่) เป้าหมาย เกษตรกร</p>	<p>สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่ไวแสงและหน่อข้าวต้ม ให้ผลผลิตสูง หน่อข้าวต้มจับพลับ และอยู่ในน้ำได้นาน 2 สัปดาห์ จำนวน 2,000 ตัน เพาะปลูกได้ 160,000 ไร่</p>	<p>40.00</p>	<p>มอบหมายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อดำเนินการในรายละเอียดต่อไป</p>
<p>2.3 การเยียวยาและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด (พณ.) เป้าหมาย</p>			<p>มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์รับไปพิจารณาช่วยเหลือด้านต้นทุน สำหรับการผลิิตทางการเกษตร เช่น</p>

มาตรการ	สาระสำคัญ	วงเงิน(ลป.)	มติคณะกรรมการ รศก.
ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการ			ปฎิ และยาปราบศัตรูพืช เป็นต้น และวัสดุก่อสร้าง และประสานกับสำนักงานประมาณในรายละเอียด เพื่อเสนอคณะกรรมการ รศก พิจารณาต่อไป
2.4 การฟื้นฟูสถานศึกษา (ศธ.) (ข้อเสนอใหม่) เป้าหมาย นักเรียน นักศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> บูรณะ ซ่อมแซมห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี ห้องสมุดประชาชน และศูนย์การศึกษาจากระบบตาม อัญญาศัยตำบล จัดโครงการ fix it center จัดสร้างบ้าน Knock Down ตัวอย่าง 		เห็นควรให้กระทรวงศึกษาธิการ จัดทำรายละเอียดดังกล่าว โดยให้ งบประมาณขอ กระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก และ ประสานกับสำนักงานประมาณต่อไป

3. มาตรการด้านการเงินและการคลัง

3.1 มาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (กค./กษ.) เป้าหมาย เกษตรกรที่เป็นลูกหนี้เดิม และให้สินเชื่อใหม่	<p>จำหน่ายหนี้สูญกรณีเกษตรกรเสียชีวิต</p> <ul style="list-style-type: none"> ธ.ก.ส. จะจำหน่ายลูกหนี้ออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญ และ ธ.ก.ส.รับภาระเอง (ก.ค. / มติ ครม. 26 ต.ค. 53) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำหน่ายออกจากบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป็นสูญ โดยรัฐบาลจะรับภาระหนี้แทน (ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง) (กษ. / ข้อเสนอใหม่) <p>การขยายเวลาชำระหนี้และงดคิดดอกเบี้ย</p> <ul style="list-style-type: none"> ธ.ก.ส. หนี้เงินกู้เดิมที่มีอยู่ก่อนประสบภัย ขยายเวลาการชำระหนี้ 3 ปี (2553 - 2555) งดคิดดอกเบี้ยเงินกู้ 3 ปี ธ.ก.ส. จะขอชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐบาล และพิจารณาปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้กรณีลูกหนี้ยังไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ก.ค. / มติ ครม. 26 ต.ค. 53) สถาบันเกษตรกร สมาชิกประสบภัยร้ายแรงแต่ไม่เสียชีวิต หนี้เงินกู้เดิมที่มีอยู่ก่อนประสบภัย ขยายเวลาการชำระหนี้ 3 ปี (2553-2555) งดคิดดอกเบี้ย 3 ปี โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ตามอัตราที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเรียกเก็บจากสมาชิก หากปรากฏว่าในปี 2553 มีสมาชิกประสบภัยเพิ่มขึ้นทั้งในเขตพื้นที่เดิมและพื้นที่อื่นๆ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอถือใช้มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินฯ ตามมาตรการเดียวกัน (กษ. / ข้อเสนอใหม่) <p>การให้สินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต</p> <p>ธ.ก.ส. ธ.ก.ส. ซึ่งมีเงินให้อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-3</p>		เห็นชอบมาตรการสินเชื่อ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามที่เสนอ
---	---	--	--

มาตรการ	สาระสำคัญ	วงเงิน(ลบ.)	มติคณะกรรมการ รศก.
	<p>ดอกเบี้ย MRR-2 (ปัจจุบัน MRR = 6.75% ต่อปี) ใน 3 เดือนแรกของปีแรก คิดดอกเบี้ยร้อยละ 0 ปีที่ 4-5 คิดดอกเบี้ย MRR-1 และตั้งแต่ปีที่ 6 ขึ้นไป คิดดอกเบี้ย MRR ทั้งนี้ ได้ลดหย่อนหลักเกณฑ์การกู้เงินโดยใช้ที่ดินจำนอง หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนองเป็นหลักประกันให้ลูกค้าได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินที่ดิน หรือราคาประเมินที่ดินและราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างรวมกัน (กค. / ข้อเสนอใหม่)</p> <p>การให้สินเชื่อเพิ่มเติมและลดดอกเบี้ย</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ส.ก.ส. ให้เงินกู้ใหม่เพื่อฟื้นฟูการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต เงินกู้อยู่ไม่เกิน 100,000 บาท ลดดอกเบี้ยเงินกู้จากอัตราปกติ (3% ต่อปี) ไม่เกิน 3 ปี โดยขอขอตยจากรัฐบาลในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี กำหนดชำระหนี้ตามความสามารถของเกษตรกร (ก.ค. / มติ ครม. 26 ต.ค. 53) ▪ สถาบันเกษตรกร เงินกู้ใหม่เพื่อฟื้นฟูอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต อยุ่ไม่เกิน 100,000 บาท รัฐชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้ร้อยละ 3 เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี หากปรากฏว่าในปี 2553 มีสมาชิกประสบอุทกภัยเพิ่มขึ้นทั้งในเขตพื้นที่เดิมและพื้นที่อื่นๆ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอถือให้มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินฯ ตามมาตรการเดียวกัน (กษ. / ข้อเสนอใหม่) 		
<p>3.2 มาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป (กค. / รง. / พณ.)</p> <p>เป้าหมาย ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ (ลูกหนี้เดิมและลูกหนี้ใหม่) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>การขยายเวลาชำระหนี้สำหรับลูกหนี้เดิม</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ธนาคารออมสิน ลูกค้าสินเชื่อเดิม ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระออกไปไม่เกิน 6 เดือน ลูกค้าสินเชื่อเคหะ ปรับลดเงินงวด หรือขยายระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ออกไปไม่เกิน 30 ปี ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจและ SMEs พักชำระหนี้เงินต้นไม่เกิน 6 เดือน ขยายเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 1 ปี กู้เพิ่มเป็นเงินทุนหมุนเวียนไม่เกินรายละ 500,000 บาท ดอกเบี้ย MLR-1.5 (ตลอด 5 ปี) ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจห้องแถว ให้กู้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท ดอกเบี้ย MLR-1.5 ต่อปี (ก.ค. / มติ ครม. 26 ต.ค. 53) ▪ ธอส. เงินกู้ปลูกสร้าง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ลดภาระหนี้ผ่อนชำระในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ (ก.ค. / มติ ครม. 26 ต.ค. 53) 		<p>เห็นชอบมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปตามที่เสนอ</p>

มาตรการ	สาระสำคัญ	วงเงิน(ลบ.)	มติคณะกรรมการ รศก.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ธพว. พักชำระหนี้เงินต้นและ/หรือเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ตั้งแต่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน (ก.ค. / มติ ครม. 26 ต.ค. 53) ▪ ธสน. ปรับโครงสร้างหนี้ หรือให้สินเชื่อหมุนเวียนเพิ่มเติม (ก.ค. / มติ ครม. 26 ต.ค. 53) ▪ บสย. พักการชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 6 เดือน และต่ออายุการค้ำประกันตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553-30 กันยายน 2554 และร่วมมือกับสถาบันการเงินในการผ่อนปรนเรื่องการพักชำระหนี้และปรับโครงสร้างหนี้ (กค. / ข้อเสนอใหม่) ▪ บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) พักชำระหนี้ไม่เกิน 6 เดือน หรือขยายเวลาผ่อนชำระหนี้ไม่เกิน 30 ปี (กค. / ข้อเสนอใหม่) ▪ ธนาคารกรุงไทย ผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ และให้ผู้เพื่อปรับปรุงกิจการ สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางตรงให้สินเชื่อเพิ่มเติมในการซ่อมแซมและปรับปรุงกิจการ รวมทั้งเงินทุนหมุนเวียน ส่วนลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมพักชำระเงินต้น 6 เดือน หรือชำระดอกเบี้ยบางส่วน และให้สินเชื่อ Home for Cash อนุมัติใน 3 วัน (ก.ค. / มติ ครม. 26 ต.ค. 53) <p>การให้สินเชื่อและลดดอกเบี้ย</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ธนาคารออมสิน กู้เพิ่มเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยไม่เกินรายละเอียด 300,000 บาท ผ่อนชำระภายใน 3-5 ปี อัตราดอกเบี้ยปีแรกร้อยละ 2.5 ปีที่ 2 คิด MLR-2 (ปัจจุบัน MLR = 6% ต่อปี) ปีที่ 3 เป็นต้นไปคิด MLR-1 (ก.ค. / มติ ครม. 26 ต.ค. 53) ▪ ธอส. ลดดอกเบี้ยให้กับลูกหนี้เดิม แบ่งเป็น กรณีที่หลักประกันเสียหายและได้รับผลกระทบเรื่องรายได้ ให้ลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 1 เป็นเวลา 1 ปี กรณีเสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวร ลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.01 ตลอดระยะเวลาที่ที่เหลืออยู่ และกรณีอาคารเสียหายทั้งหลังจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ภาระหนี้ตามยอดหนี้คงเหลือในส่วนของอาคาร ให้สินเชื่อใหม่ เพื่อปลูกสร้าง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี เป็นเวลา 5 ปี หลังจากนั้นกรณีรายย่อยคิดดอกเบี้ย MRR-0.5 ต่อปี และกรณีสวัสดิการ คิดดอกเบี้ย MRR-1 ต่อปี (กค. / ข้อเสนอใหม่) ▪ ธพว. ให้สินเชื่อฉุกเฉินเพื่อปรับปรุง พื้นฟูและ 		

มาตรการ	สาระสำคัญ	วงเงิน(ลบ.)	มติคณะกรรมการ รศก.
	<p>หมุนเวียนกิจการ ไม่เกิน 500,000 บาท ไม่เกิน 5 ปี ปลอดการชำระคืนเงินต้นไม่เกิน 12 เดือน คิด ดอกเบี้ยกรณีลูกค้าเดิม MLR กรณีลูกค้า SMEs ทั่วไปที่ประสบภัย คิด MLR+0.5 (ปัจจุบัน MLR = 7) (ก.ค. / มติ ครม. 26 ต.ค. 53)</p> <p>โครงการสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs วงเงิน 5,000 ล้านบาท ขอกู้ได้ถึง 30 เมษายน 2554 เพื่อใช้ฟื้นฟูกิจการ และทุนหมุนเวียน ไม่เกิน รายละเอียด 1,000,000 บาท ดอกเบี้ยอัตราคงที่ร้อยละ 3 ตลอดอายุสัญญา โดยให้ สสว. สนับสนุนอัตรา ดอกเบี้ยร้อยละ 2 (กค. / ข้อเสนอใหม่)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) สินเชื่อ ช่อมแซมที่อยู่อาศัย สถานประกอบการ เงินทุน ระยะยาว เงินทุนหมุนเวียน/วงเงินเบิกถอนเงินสด และสินเชื่อเนกประสงค์ ปลอดเงินต้น และอัตรา กำไร 3 เดือน (ก.ค. / มติ ครม. 26 ต.ค. 53) สินเชื่อวงเงินเบิกถอนเงินสดและสินเชื่อวงเงิน ทุนระยะยาว แบ่งเป็น สินเชื่อเพื่อก่อสร้าง วงเงิน ลงทุนระยะยาว เงินทุนหมุนเวียน และวงเงิน อเนกประสงค์ (กค. / ข้อเสนอใหม่) ▪ บมจ. กรุงไทย ดำเนินการ 7 มาตรการ ได้แก่ เงินกู้กรุงไทยสู่ทุกภัย วงเงินตามความเสียหาย จริง เงินทุนหมุนเวียนกรุงไทยสู่ทุกภัย สำหรับ เสริมสภาพคล่องให้ลูกค้า โครงการกรุงไทยสู่ ทุกภัย สำหรับลูกค้าที่ต้องการผ่อนปรนเงื่อนไข การชำระหนี้ สินเชื่อที่อยู่อาศัยกรุงไทยสู่ทุกภัย สำหรับลูกค้าที่ผ่อนชำระสินเชื่อกับธนาคารและ ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย การยกเว้น ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย กรุงไทยจับคู่ธุรกิจสู่ทุกภัย โดยจัด Business Matching ระหว่างผู้ประกอบการที่ได้รับ ความเสียหาย และสินเชื่อเพื่อพัฒนาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูหลังอุทกภัย (กค. / ข้อเสนอใหม่) ▪ สำนักงานประกันสังคม ให้ผู้ประกันตนที่มี ภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่ประสบภัยกู้เงินไปซ่อมแซม ที่อยู่อาศัย รายละเอียดไม่เกิน 50,000 บาท (รง. / มติ ครม. 26 ต.ค. 53) ▪ การช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ 		

มาตรการ	สาระสำคัญ	วงเงิน(ลป.)	มติคณะกรรมการ รศก.
	<p>เฟรนไชน์และธุรกิจขายตรงของกระทรวงพาณิชย์ ใช้สินเชื่อคงเหลือ 1,655 ล้านบาท ที่เคยช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการโลจิสติกส์ และขยายการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจเฟรนไชน์และธุรกิจขายตรงเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนไม่เกิน 5 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และปลอดชำระเงินต้น 1 ปี รวมทั้งขยายระยะเวลาดำเนินโครงการจาก 30 ธันวาคม 2553 เป็นสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2554 (พณ. / ข้อเสนอนใหม่)</p>		
<p>3.3 การช่วยเหลือทางการเงินแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูจากปัญหาอุทกภัย (กค.) เป้าหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ อ.ก.ส. ช่วยเหลือทางการเงินแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถปรับปรุงพัฒนาและซ่อมแซมแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นจากปัญหาอุทกภัย โดยผ่อนผันเงื่อนไขการให้สินเชื่อเป็นกรณีพิเศษ โดยคิดดอกเบี้ยที่ MLR-2.25 (ปัจจุบัน MLR = 4.75% ต่อปี) 		
<p>3.4 มาตรการด้านภาษี (กค.) เป้าหมาย ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ การบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หักลดหย่อนเงินที่ได้บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคอื่นแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน ภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคผ่านตัวแทนรับบริจาค ให้หักเป็นรายจ่ายได้ตามที่ได้จ่ายจริง โดยไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิในปีที่มีการบริจาคมานั้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการจดทะเบียนทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่นำทรัพย์สินหรือสินค้าไปบริจาคผ่านตัวแทนรับบริจาคได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยไม่ให้เป็นการขาย ▪ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยตรง (ระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้พึงประเมิน และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับการบริจาคหรือเงินชดเชยจากภาครัฐ และสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับ ความเสียหายจากอุทกภัยที่ได้ลงทะเบียนไว้ ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้พึงประเมินเท่าจำนวนความเสียหายโดยไม่ต้องนำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษี ภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จาก 		<p>เห็นชอบมาตรการภาษีตามที่กระทรวงการคลังเสนอ</p>

มาตรการ	สาระสำคัญ	วงเงิน(ลป.)	มติคณะกรรมการ รศก.
	<p>เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับการบริจาค หรือจากเงินชดเชยจากภาครัฐ และได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับเงินได้ที่เป็นค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับจากการประกันภัยเพื่อชดเชยความเสียหาย เฉพาะส่วนที่เกินมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินที่เหลือจากการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาแล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ การขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรให้นำไปยื่นภายใน 30 ธันวาคม 2553 		
<p>3.5 มาตรการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนราชการ (กค.) (ข้อเสนอใหม่) เป้าหมาย ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ และส่วนราชการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยอนุมัติให้จังหวัดที่เกิดอุทกภัยทุกจังหวัดและส่วนราชการที่มีวงเงินอุดหนุนราชการปฏิบัตินอกเหนือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ พ.ศ. 2551 ได้ นับแต่วันที่ได้มีการประกาศภัยพิบัติ ▪ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการรวบรวมเอกสารหลักฐาน เพื่อขอรับจัดสรรเงินงบประมาณจากสำนักงานประมาณ เพื่อขอใช้คืนเงินอุดหนุนราชการในภายหลัง ▪ แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประกอบการของกระทรวงการคลังขึ้น โดยมีอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธาน ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง และสถาบันการเงินของรัฐ เป็นกรรมการ มีอำนาจหน้าที่จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนในจังหวัดที่เกิดอุทกภัยขึ้น ณ สำนักงานคลังจังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ตามนโยบายของกระทรวงการคลัง 		<p>เห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนราชการตามที่เสนอ</p>
<p>1. มาตรการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน</p>			
<p>4.1 การฟื้นฟูระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ได้รับความเสียหาย</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องเร่งดำเนินการซ่อมแซมระบบคมนาคมขนส่ง (ถนนและรถไฟ) ระบบประปา ระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร โทรคมนาคมให้กลับสู่สภาพปกติ โดยมอบหมายให้ 		<p>มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหาย และดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ อย่างสมบูรณ์โดยเร็ว</p>

มาตรการ	สาระสำคัญ	วงเงิน(ลบ.)	มติคณะกรรมการ รศก.
	กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการโดยเร็วต่อไป ทั้งนี้ ในกรณีการซ่อมแซมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณของรัฐบาลในส่วนที่รับผิดชอบ นอกจากรัฐวิสาหกิจนั้น เห็นควรให้ส่วนราชการพิจารณาให้การผ่อนผันแก่ผู้ประกอบการก่อสร้างที่เป็นคู่สัญญากับภาครัฐในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยตามความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป		
4.2 แผนการช่วยเหลือและฟื้นฟูสาธารณูปโภคด้านแหล่งน้ำบาดาล (ทส.) (ข้อเสนอใหม่) เป้าหมาย ซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาลในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	ฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาลที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม โดยพัฒนาเป่าล้างฟื้นฟูบ่อน้ำบาดาล ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มใต้และระบบประปาหมู่บ้าน อุดก้นบ่อน้ำบาดาลและปิดปากบ่อน้ำบาดาลอย่างถาวร เจาะบ่อน้ำบาดาล และจัดหาบรรจุภัณฑ์บรรจุน้ำสะอาดเพื่อทดแทนที่ได้ดำเนินการไปแล้วและสำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินที่เกิดเหตุภัยธรรมชาติ	440.933 งบกลาง	มอบหมายให้สำนักงานงบประมาณไปพิจารณารายละเอียดก่อนการดำเนินการ

5. มาตรการป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยพิบัติในระยะยาว

5.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเตือนภัยพิบัติ (สศช.)	จัดทำระบบระบบบริหารจัดการและเตือนภัยพิบัติ ให้มีครอบคลุมทั้งระบบฐานข้อมูลเพื่อการเตือนภัย การเตรียมการและป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้น การแจ้งเตือนภัย รวมทั้งมาตรการ และวิธีการในการช่วยเหลือในกรณีที่เกิดภัยพิบัติธรรมชาติ ทั้งกรณีอุทกภัย ภัยแล้ง ดินถล่ม วัตภัย และแผ่นดินไหว โดยให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบให้มีเอกภาพ ปรับปรุงกลไกการดำเนินงานที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง สามารถจัดการกับภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการบรรเทาสาธารณภัย การจัดทำแผน และมาตรการรองรับผลกระทบ		มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับไปดำเนินการปรับปรุงระบบเตือนภัยพิบัติ และกลไกการดำเนินงานให้เชื่อมโยงการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหายุ่งยากได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ต่อไป
5.2 เฝ้าระวังระบบประกันภัยพิชผล การเกษตรจากภัยธรรมชาติ (สศช.)	เฝ้าระวังระบบประกันภัยพิชผลการเกษตรจากภัยธรรมชาติ ซึ่งจะเป็นระบบและกลไกถาวรให้กับรัฐบาลและเกษตรกรในการวางแผนรับมือกับผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ทั้งจากน้ำท่วม ภัยแล้ง หรือโรคแมลงระบาด ได้ชัดเจน เนื่องจากมีหลักประกันที่ชัดเจนว่าหากเกิดความเสียหายจะได้รับการชดเชยในจำนวน ชัดเจน		มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการจัดทำระบบประกันภัยพิชผลเพื่อให้เกษตรกรสามารถบรรเทาความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพได้ต่อไป

มาตรการ	สาระสำคัญ	วงเงิน(ลบ.)	มติคณะกรรมการ รศก.
5.3 จัดระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ศึกษาความเหมาะสมและพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำในภาพรวม ทั้งในด้านการจัดการข้อมูล และการจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		ม อ บ ห ม า ย ก ร ะ ษ ท ร ว ง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนิน การศึกษความเหมาะสมและจัดทำ ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ของประเทศต่อไป